



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

ĐT: 0365.415.615 | 0948.051.966

Email: vptgmvinh@gmail.com

Website: gpvinh.org | gpvinh.com

THƯ MỤC VỤ THÁNG MÂN CÔI 2020

Kính gửi : Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh,

Anh chị em thân mến,

1. Tháng Mân Côi gọi lên trong lòng mỗi người chúng ta tình mến dạt dào đối với Đức Mẹ Maria. Từ bao đời nay, người tín hữu Việt Nam đã luôn gắn bó với chuỗi Mân Côi. Đây là một việc đạo đức bình dân phổ biến sâu rộng khắp nơi. Đặc biệt, Giáo phận Vinh chúng ta có Hội Mân Côi rất đông thành viên, hiện diện ở hầu khắp các giáo xứ trong giáo phận. Tôi xin chào thăm và khích lệ cách riêng các anh chị em hội viên Hội Mân Côi trong Giáo phận.

Kinh Mân Côi được ví như là cuốn Tin Mừng rút gọn. Thật vậy, qua những màu nhiệm Vui - Sáng - Thương - Mừng, các biến cố quan trọng trong công cuộc Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô, từ Nhập Thể, Chịu Phép Rửa, Hiền Dung, Lập Phép Thánh Thể, Tử Nạn, Phục Sinh, Thăng Thiên, Hiện Xuống..., tới những sự kiện liên quan đến Đức Mẹ như Truyền Tin, Thăm Viếng, Giáng Sinh, Dâng Chúa, Tìm Lại Chúa trong đền thờ, Hồn Xác Lên Trời và Trọng Thuởng Thiên Quốc, cả những phương thế thánh thiện nhằm xây dựng và củng cố đức tin cho tín hữu như bí tích Sám hối, Thánh Thể, Lời Chúa... đều được suy ngẫm trong chuỗi Mân Côi.

Chúng ta hãy dành tháng Mười để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi, riêng hay chung, tại gia đình hay nhà thờ, trên đường đi hay ở nơi làm việc, có thể nói vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Đức Mẹ sẽ vui nhận lòng thảo kính của chúng ta, như khi hiện ra ở Lộ Đức, Mẹ đã cùng lần hạt Mân Côi với thánh nữ Béc-na-đét theo cách của Mẹ, là cùng đọc kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh với thánh nữ, còn các kinh Kính Mừng, vì dâng lên cho Mẹ nên Mẹ đứng yên, nhưng nét mặt Mẹ tỏa lộ niềm vui hải lòng.

Mỗi lời kinh Mân Côi là một đóa hoa hồng thiêng dâng lên Đức Mẹ. Không chỉ lần chuỗi dâng kinh mà chúng ta còn xin Đức Mẹ cầu bầu để sống điều mà mỗi màu nhiệm Mân Côi dạy ta, bởi hơn ai hết, Đức Mẹ đã nêu gương các nhân đức ấy. Lòng tôn kính mến yêu Đức Mẹ đòi chúng ta có cả hai việc nói trên. Hiến chế *Ánh Sáng Muôn Dân* nhắc nhở chúng ta rằng: “*Lòng tôn sùng (Đức Mẹ) chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta*” (LG 67).

2. Tháng Mười cũng là tháng cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúa nhật thứ III trong tháng được gọi là Khánh nhật Truyền giáo, năm nay vào ngày 18 tháng 10. Khi lần hạt, xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho nhiều người được ơn nhận biết, tin yêu và tôn thờ Chúa.

Trong *Sứ điệp Khánh nhật Truyền giáo 2020*, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta: Sứ mệnh truyền giáo là một lời mời gọi tự do và ý thức trước tiếng gọi mời của Thiên Chúa. Một lời mời gọi truyền giáo chỉ có thể được nhận ra khi chúng ta có một mối tương giao thân tình với Chúa Giêsu hiện diện trong Giáo Hội. Chúng ta có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi như Đức Maria hằng luôn mở rộng tâm hồn trước tôn ý của Thiên Chúa không?

3. Tổ chức “Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ” của Tòa Thánh, gọi tắt là “Missio” (là một tổ chức giúp đỡ các Giáo Hội nghèo, Giáo phận Vinh đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ tổ chức này) đã mở chiến dịch “Vì hiệp nhất và hòa bình, một triệu em thiếu nhi đọc kinh Mân Côi” vào ngày 18.10 sắp tới. Xin các giáo xứ hưởng ứng bằng cách tổ chức cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể lần hạt chung với nhau trong ngày đó. Chúng ta tin rằng lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành của các em sẽ chạm đến Trái Tim Chúa và Đức Mẹ, để ban ơn hiệp nhất cho Giáo Hội và hòa bình cho thế giới trong cơn đại dịch Covid-19.

4. Để cổ vũ tinh thần Phúc Âm hóa nơi giới thiếu nhi, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chấp thuận việc phối hợp phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể với hội Thiếu Nhi Truyền Giáo của Tòa Thánh. Xin các cha xứ kết hợp với cha tuyên úy TNTT giáo phận và các huynh trưởng Liên đoàn Gioan-Phaolô II để cùng khơi dậy và hướng cho các em thiếu nhi có tinh thần truyền giáo ngay từ thuở thơ ấu.

5. Theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, hàng năm một cuộc lạc quyên cho Đất Thánh được thực hiện vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Do dịch Covid-19, cuộc lạc quyên này được dời lại đến cuối năm. Tòa Thánh cũng kêu gọi một cuộc lạc quyên khác cho “Quỹ cứu trợ Covid-19 khẩn cấp” để trợ giúp những nước nghèo bị thiệt hại nặng nề do đại dịch này. Hưởng ứng các lời kêu gọi trên, Giáo phận chúng ta sẽ dành tiền giỗ ngày Chúa nhật Truyền giáo 18.10.2020 cho hai mục tiêu này, xin anh chị em rộng tay quyên góp. Điều đó nói lên sự cảm thông và chia sẻ yêu thương cũng như nghĩa vụ của chúng ta với những nơi và những người rất cần sự trợ giúp để vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

6. Sau cùng, tôi vừa bổ nhiệm một số chức vụ quan trọng để giúp tôi trong việc điều hành Giáo phận. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, để trong tinh thần hiệp nhất-yêu thương-phục vụ, chúng tôi đem lại những điều tốt đẹp nhất cho Giáo phận chúng ta. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên. Ngài vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa, đồng thời vẫn là Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh. Ngài cần lời cầu nguyện của chúng ta để có thể chu toàn trọng trách mới tại Giáo phận Hưng Hóa. Ngài nhờ tôi chuyển đến anh chị em lời chào thăm thân ái và hiệp thông trong tình yêu thương.

Kết thúc Thư Mục vụ này, tôi khẩn nguyện Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi cầu bầu cùng Chúa cho Giáo phận chúng ta được những ơn cần thiết trong hiện tại, để tiến về cùng Chúa trong niềm tin cậy mến và yêu thương hiệp nhất với nhau. Mong rằng ơn Chúa sẽ tuôn tràn trên Giáo phận nhờ những tràng chuỗi Mân Côi anh chị em dâng lên Chúa và Đức Mẹ trong tháng Mười này.

Thân ái chào anh chị em,

Xã Đoài, ngày 29 tháng 9 năm 2020


✠ Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Giáo phận Vinh

* *Ghi chú:* Ngoài việc niệm yết tại nhà thờ, đề nghị quý cha đọc Thư mục vụ này trong các Thánh lễ Chúa nhật 27, 28 và 29 Thường niên, ngày 4, 11 và 18/10/2020.